

สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑

เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

.....

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายบุญเพ็ง วงษ์วิจิตร	ประธานสภาฯ	บุญเพ็ง วงษ์วิจิตร
๒	นายพิทักษ์ ปิ่นวิเศษ	รองประธานสภาฯ	พิทักษ์ ปิ่นวิเศษ
๓	นายวิโรจน์ ที่หนองสังข์	ส.อบต.ม.๑	วิโรจน์ ที่หนองสังข์
๔	นายอภัย วนาใส	ส.อบต.ม.๒	อภัย วนาใส
๕	นายคำฝอย ศรีพรหม	ส.อบต.ม.๒	คำฝอย ศรีพรหม
๖	นายสมปอง กงพาน	ส.อบต.ม.๓	สมปอง กงพาน
๗	นายประสาท ชำนาญ	ส.อบต.ม.๓	ประสาท ชำนาญ
๘	นางสาวเกสร แสงงามซึ้ง	ส.อบต.ม.๔	เกสร แสงงามซึ้ง
๙	นายดวง หมั่นจิต	ส.อบต.ม.๔	ดวง หมั่นจิต
๑๐	นายสนั่น ชำนาญ	ส.อบต.ม.๕	สนั่น ชำนาญ
๑๑	นายมนต์ชัย ชำนาญ	ส.อบต.ม.๕	มนต์ชัย ชำนาญ
๑๒	นายระเบียบ หมั่นจำรูญ	ส.อบต.ม.๖	ระเบียบ หมั่นจำรูญ
๑๓	นายอนุวัฒน์ คุ่มหางสูง	ส.อบต.ม.๖	อนุวัฒน์ คุ่มหางสูง
๑๔	นายเกรียงไกร ธงภูเขียว	ส.อบต.ม.๗	เกรียงไกร ธงภูเขียว
๑๕	นายพิชิตชัย เขิดภูเขียว	ส.อบต.ม.๗	พิชิตชัย เขิดภูเขียว
๑๖	นายประชาติ คำป่อง	ส.อบต.ม.๘	ประชาติ คำป่อง
๑๗	นายเกียรติภูมิ ชำนาญ	ส.อบต.ม.๙	เกียรติภูมิ ชำนาญ
๑๘	นางประนอม โชคบัณฑิต	ส.อบต.ม.๙	ประนอม โชคบัณฑิต
๑๙	นายณรงค์ พันดอนเค็ง	ส.อบต.ม.๑๐	ณรงค์ พันดอนเค็ง
๒๐	นายเฉลย ชำนาญ	ส.อบต.ม.๑๐	เฉลย ชำนาญ
๒๑	นางสาวริญญารัตน์ ศรีรุ่งเรือง	เลขานุการสภา อบต.	ริญญารัตน์ ศรีรุ่งเรือง

ผู้ไม่มาร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
	-		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายชัยณรงค์ วัฒนก้านตง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ชัยณรงค์ วัฒนก้านตง
๒	นายสมัย พาจันท์	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	สมัย พาจันท์
๓	นายประเสริฐ เจริญธรรม	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ประเสริฐ เจริญธรรม

เมื่อครบองค์ประชุม เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๙ น.

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ทำหน้าที่ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เริ่มประชุมตามระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ ๑ - เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายบุญเพ็ง วงษ์วิจิตร กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

ประธานสภา อบต.หนองคู

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๒๘

กันยายน ๒๕๕๘ ตามประกาศอำเภอบ้านแท่น เรื่อง เรียก  
ประชุมวิสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู สมัยที่ ๑  
ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีกำหนด ๗ วัน ตั้งแต่วันที่  
๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๘

นางสาววิญญารัตน์ ศรีรุ่งเรือง แจ้งระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการสภา อบต.

ระเบียบวาระที่ ๒ - เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

นายบุญเพ็ง วงษ์วิจิตร ประธานสภา อบต.หนองคู ถามที่ประชุมสภาองค์การ

ประธานสภา อบต. บริหารส่วนตำบลหนองคู ตามสำเนารายงานการประชุม

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘  
ที่ได้ส่งให้สมาชิกทุกท่าน ขอให้ตรวจสอบข้อความใน  
รายงานการประชุมว่าถูกต้องหรือไม่เพื่อจะได้แก้ไขรายงานการ  
ประชุมให้ถูกต้องต่อไป ถ้าไม่มี ขอให้ผ่านนะครับ

ระเบียบวาระที่ ๓ เป็นการพิจารณา เรื่องขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วน

บุญเพ็ง วงษ์วิจิตร

ตำบล

หนองคู เพื่อกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

ประธานสภา อบต.หนองคู

งบประมาณ ๒๕๕๘ หมวด ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
กรณี ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้น  
ต่อไปอีก จำนวน ๓ โครงการ ขอให้ ท่านชัชฌนรงค์

. วัฒนากันตง นายกองคการบริหารส่วนตำบลหนองคู

เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในครั้งนี้

นายชัชฌนรงค์ วัฒนากันตง

ในเรื่องของการดำเนินการขออนุมัติสภาฯ เพื่อกันเงิน

นายก อบต.หนองคู

งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ ขอ ให้ ปลัด อบต.หนองคู  
เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ระเบียบ ข้อกฎหมายต่าง ครับ

นางสาววิญญารัตน์ ศรีรุ่งเรือง  
ปลัด อบต.หนองคู สภา อบต.หนองคู ทุกท่าน

เรียนประธานสภา อบต.หนองคู คณะผู้บริหาร สมาชิก  
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบล  
หนองคู ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ของปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
เป็นเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
จำนวนเงิน ๑,๐๖๖,๐๘๓ บาท ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไป  
เรียบร้อยแล้ว มีเงินเหลือจ่ายจาก

๑.โครงการก่อสร้างฝายน้ำราด หมู่ที่ ๖ จำนวนเงิน ๑๐๑,๘๐๐  
บาท

๒.โครงการก่อสร้างฝายน้ำราด หมู่ที่ ๕ จำนวนเงิน ๑๗๘,๗๐๐

บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๐,๕๐๐ บาท

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ  
สิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก้อนนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นจะต้องใช้  
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขอ  
อนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี

หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีได้ดำเนินการก่อ  
หนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิก  
จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความ  
จำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ  
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้  
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน  
อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลา  
เบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้ดำเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจาก  
เงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯในการกันเงินงบประมาณ  
นั้น จึงมีความจำเป็นเร่งด่วน ต้องขอประชุมวิสามัญ อาศัย  
อำนาจตามความในมาตรา ๕๕ นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว  
เมื่อเห็นว่าเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ของ องค์การบริหาร  
ส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายองค์  
การบริหารส่วนตำบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน  
ตำบลมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภา  
องค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ อาจทำคำร้องยื่น

ต่อนายอำเภอขอเปิดประชุมวิสามัญ ถ้าเห็นสมควรให้นายอำเภอเรียกประชุมวิสามัญได้

สมัยประชุมวิสามัญให้กำหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ

จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู พิจารณาขออนุมัติสภาฯ เพื่อกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ หมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณี ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก จำนวน ๓ โครงการ รายละเอียดดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองหญ้าม้า หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองคู จากที่นานายหนู โขศบัณฑิต - ไร่อ้อยนางใสว จุมพลภักดีกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๙๓ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๑๓๘.๐๔ ลบ.ม. พร้อมเครื่องจักรปรับเกลี่ยแต่งผิวจราจรให้เรียบตลอดสาย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๑,๘๐๐ บาท

๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๗ ตำบลหนอง ช่วงไร่ นายประสิทธิ์ ชำนาญ - ที่นานายเกรียงไกร พิทักษ์วงษ์ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๑๕๔ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๒๔๒.๓๔ ลบ.ม. พร้อมเครื่องจักรปรับเกลี่ยแต่งผิวจราจรให้เรียบตลอดสาย พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๗๘,๘๐๐ บาท

๓. โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) จำนวน ๑ คัน ดำเนินการจัดซื้อ โดยการประกาศบอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้คู่สัญญาแล้ว แต่ยังไม่ได้ทำสัญญา เป็นจำนวนเงิน ๙๔๐,๐๐๐ บาท

รวม ๓ โครงการ

นายบุญเพ็ง วงษ์วิจิตร ตามที่ ท่านปลัด อบต.หนองคู ได้ชี้แจงระเบียบ  
ประธานสภา อบต. หนองคู และรายละเอียดความจำเป็นเร่งด่วนที่

ข้อกฎหมาย  
ขออนุมัติสภาฯ เพื่อกัน

เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ หมวด ค่าครุภัณฑ์  
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณี ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน แต่มีความ  
จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไป

มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถาม เสนอแนะ อย่างอื่นหรือไม่

นายระเบียบ วัฒนจำรูญ เรียนประธานสภา อบต. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน  
ส.อบต. หมู่ที่ ๖ อวยากรียนถามผู้บริหาร ว่าโครงการทั้งสองโครงการมี  
ประโยชน์มากน้อยเพียงใด

นายชัยณรงค์ วัฒนกำนตง เรียนประธานสภา อบต. สมาชิกสภาทุกท่าน ตามที่ท่านปลัด  
นายก อบต.หนองคู ได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น ผู้บริหารได้พิจารณาแล้วว่า เมื่อ

มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๒๘๐,๕๐๐ บาท ถ้าปล่อยให้ตกไปก็  
เสียดาย ประกอบกับ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ มีหนังสือ  
แจ้งมาให้ องค์การบริหารส่วนตำบลใดมีความประสงค์จะใช้เงิน  
เหลือจ่าย ให้คิดประมาณราคางานพร้อมทั้งรายงานทางระบบ  
สารสนเทศและรายงานทางหนังสือผ่าน สำนักงานท้องถิ่น  
อำเภอบ้านแท่น ภายในเวลาที่จำกัด จึงได้พิจารณาโครงการที่  
คิดว่ามีประโยชน์กับประชาชนเป็นส่วนใหญ่ในการใช้เส้นทาง  
สัญจรไปมา ช่างจึงได้ประมาณการราคา โครงการดังกล่าว  
ครับ

นายวิโรจน์ ที่หนองสังข์ เรียนประธานสภา อบต. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน  
ส.อบต. หมู่ที่ ๑ ผมขอแสดงความคิดเห็นครับ จากโครงการดังกล่าว ผมคิดว่า  
เป็นเส้นทางที่ประชาชนส่วนใหญ่ใช้สัญจร ซึ่งมีประโยชน์มาก  
ครับ ผมเห็นด้วยครับ

นายบุญเพ็ง วงษ์วิจิตร  
ประธานสภา อบต.หนองคู

มีสมาชิกท่านใด มีข้อเสนอแนะอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ  
ที่ประชุมในการพิจารณา อนุมัติเพื่อกันเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปี ๒๕๕๘ หมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณี  
ยังมีได้ก่อนนี้ผู้กผัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไป  
จำนวน ๓ โครงการ นี้ครับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ

อนุมัติเพื่อกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
๒๕๕๘ จำนวน ๓ โครงการ  
๑. เห็นชอบ ๑๕ เสียง  
๒. ไม่เห็นชอบ ๔ เสียง  
๓. งตออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

นายบุญเพ็ง วงษ์วิจิตร ครับ สำหรับระเบียบวาระอื่นๆ  
ประธานสภา อบต.หนองคู

ท่านสมาชิกท่านใด มี

ข้อซักถามเรื่องเร่งด่วนหรือไม่

นายเกียรติภูมิ ชำนาญ

ส.อบต.หมู่ที่ ๙

เรียนถามเรื่องการจัดแผนพัฒนาตำบลที่จะเพิ่มนั้น สามารถ

เรียนประธานสภา อบต. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ทุกท่าน

ดำเนินการได้หรือไม่อย่างไร

นายบุญเพ็ง วงษ์วิจิตร

ประธานสภา อบต.หนองคู

สำหรับเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาตำบลเพิ่มนั้นขอให้

ปลัด อบต.หนองคูเป็นผู้ชี้แจงครับ

นางสาววิญญารัตน์ ศรีรุ่งเรือง

ปลัด อบต.หนองคู

เรียนประธานสภา อบต.หนองคู คณะผู้บริหาร สมาชิก

สภา อบต.หนองคู ทุกท่าน ขอเรียนชี้แจงในเรื่องจัดดำเนินการ

จัดทำแผนพัฒนาตำบล สามปี เพื่ มเติม นั้นตาม ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘

หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนา

ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

ข้อ ๒๒ การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี ให้

ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัด

ทำร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อม

เหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี

ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณานุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีที่

เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีที่

เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่น

เสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้

บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณานุมัติและประกาศใช้ต่อไป

ซึ่งกระบวนการดำเนินการนั้นต้องผ่านขั้นตอนเหมือน การ

จัดทำแผนพัฒนาสามปี ทุกขั้นตอน ขอเสนอให้ดำเนินการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพราะอีกไม่กี่เดือนก็จะเข้าสู่ช่วง

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้ว ขอขอบคุณค่ะ

นายบุญเพ็ง วงษ์จิตร  
ประธานสภา อบต.หนองคู

ครับ สำหรับเรื่องของการจัดทำแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติม  
ที่ท่าน ปลัด อบต.หนองคู ได้ชี้แจงแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะ  
สอบถามเรื่องอื่นอีกหรือไม่

นายประสาธ ชำนาญ  
ส.อบต. หมู่ที่ ๓ ช่วงนี้อยู่ในช่วงฤดูฝน ทำให้ถนนหนทางต่างๆในพื้นที่ตำบล

เรียนประธานสภา อบต. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ทุกท่าน  
หนองคู อาจเกิดการเป็นหลุม บ่อ ได้ ซึ่งทำให้การสัญจรไปมา  
อาจไม่สะดวกสบาย ขอเสนอแนะว่าเมื่อหมดช่วงฤดูฝนไปแล้ว

ขอให้สมาชิกทุกท่านสำรวจหรือรวบรวมข้อมูลของถนนที่เกิด

หลุม บ่อ เพื่อจะได้แจ้งทาง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู  
ดำเนินการซ่อมแซมถนนให้กับประชาชนใช้สัญจรไปมา ได้  
สะดวกขึ้นประกอบการถึงช่วงฤดูการตัดอ้อยด้วยครับ

นายบุญเพ็ง วงษ์จิตร  
ประธานสภา อบต.หนองคู  
งบประมาณเปล่าๆ คຸ້ມคຳในการใช้งบประมาณ

ครับ เห็นด้วยกับท่านประสาธ ชำนาญ ส.อบต.หมู่ที่ ๓  
ที่ได้เสนอแนะเรื่องการซ่อมแซมถนนหนทาง เพื่อจะได้ไม่เสีย

นายเกียรติภูมิ ชำนาญ  
ส.อบต.หมู่ที่ ๙ เรื่องของการส่งหนังสือต่างๆนั้น บางครั้งไม่ได้รับหนังสือ ครับ

เรียนประธานสภา อบต. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ทุกท่าน

นางสาววิญญารัตน์ ศรีรุ่งเรือง  
ปลัด อบต.หนองคู สภา อบต.หนองคู ทุกท่าน ขอเรียนชี้แจงในเรื่อง

เรียนประธานสภา อบต.หนองคู คณะผู้บริหาร สมาชิก  
ของการส่ง  
หนังสือ เมื่อมีหนังสือที่จะแจ้งท่านสมาชิก เป็นหนังสือเชิญ  
ร่วมงานหรือหนังสือเชิญประชุมต่างๆ นั้น ทางเจ้าหน้าที่ที่  
รับผิดชอบได้ไปส่งหนังสือให้ท่านในเวลาราชการคือเวลา  
ประมาณ ๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น ซึ่ง บางท่านไม่อยู่บ้าน ไม่มีผู้รับ  
แทน จึงไม่สามารถนำส่งเอกสารถึงมือท่านได้ ถ้าจะฝากบ้านอื่น  
ก็อาจจะไม่ถึงมือท่านได้ตามที่ท่านเคยแจ้ง จึงอาจจะไปนำส่ง  
อีกครั้งหนึ่ง อยากจะเสนอให้ท่านสมาชิกจัดที่หาที่เป็นกล่อง  
เหมือนรับไปรษณีย์จะได้ใส่เอกสารไว้ได้โดยที่เอกสารนั้นไม่  
เปียกหรือปลิวได้ค่ะ

นายบุญเพ็ง วงษ์วิจิตร ท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่สอบถามเสนอแนะเรื่องอื่นๆ  
ประธานสภา อบต.หนองคู อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดประชุม ครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐

ริญญารัตน์ ศรีรุ่งเรือง  
(นางสาวริญญารัตน์ ศรีรุ่งเรือง)  
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู  
ผู้จัด/บันทึกการการประชุม

วิโรจน์ ที่หนองสังข์  
(นายวิโรจน์ ที่หนองสังข์)  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ระเบียบ หมั่นจำรูญ  
(นายระเบียบ หมั่นจำรูญ)  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

เกียรติภูมิ ชำนาญ  
(นายเกียรติภูมิ ชำนาญ)  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ขอรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

บุญเพ็ง วงษ์วิจิตร  
(นายบุญเพ็ง วงษ์วิจิตร)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู